
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ  
 

 
 
383. Stjórnarfundur haldinn 17. nóv. 2011  kl:17:00 
Mættir:  
Einar Haraldsson, Sigurvin Guðfinnsson (SG), Birgir Ingibergsson (BI), Sveinn Adolfsson (SA) og Bjarney S. 
Snævarsdóttir. (BS) 
 

1. Fundagerð síðasta fundar. 
Farið yfir og samþykkt. 
 

2. Innkominn bréf. 
Bréf frá UMFÍ  v/ samþykktar 47. sambandsþing um sameiningu Fræðslu- og 
Verkefnasjóð UMFÍ. Móttekið og senda á deildir.  
Bréf frá UMFÍ v/ tíma í frjálsíþróttahöllinni í Laugardal sem standa sambandsaðilum 
opnir á mánudagskvöldum frá  kl.20:00 – 22:00. Móttekið og senda á deildir. 
Tölvupóstur frá UMFÍ v/ skipan í nefndir UMFÍ. 
Bréf frá ÍSÍ v/ ferðasjóð íþróttafélaga. Móttekið og senda á deildir. 
 

3. Send bréf.  
Engin. 
 

4. Jólablað Keflavíkur. 
EH sagði frá því að staðan á jólablaðinu væri góð. Flestar deildir búnar að skila greinum 
og myndum. Stefnt að því að blaðið verði borið út helgina 9.- 11. des. 
 

5. Lög félagsins. 
EH fór yfir þær breytingar sem ÍSÍ og UMFÍ óskuðu eftir að gerðar væru á lögum 
félagsins. Framkvæmdastjóra falið að senda þessar breytingar á aðalstjórn. 
 
6. Málefni körfuknattleiksdeildar. 
Tölvupóstur frá formanni og varaformanni körfuknattleiksdeildar v/ aðstoðar við greiðslu 
á framkvæmdastjóra. Málinu frestað til næsta fundar. 
 
7. Málefni knattspyrnudeildar. 
Yfirlýsing um sjálfstæði deildarinnar gefið út. Samþykktur yfirdráttur meðan verið er að 
vinna í skuldamálum deildarinnar. 
 
8. Önnur mál. 
Nýjar hugmyndir að fyrirhuguðum byggingaframkvæmdum á gamla malarvellinum frá 
Atafli. Málið lagt fram til kynningar. 
Stöð2 og stöð2 sport í félagsheimilið. Frestað til næsta fundar. 
Búið er að halda einn fund v/ heimsíðu og skipa fjögurra manna nefnd til að sinna þessu 
verkefni. Nefndin búinn að eiga einn fund með fulltúrum Dacoda. 
Umræður um opnuviðtal jólablaðsins. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:00 
        Fundinn ritaði SG 


